

Mon, Jun 1 at 5:55 PM

THỌ BA TUỌ N IX THỌ NG NIỀ N A

NGÀY 02/06/2020

Tin Mọ ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcọ (Mc 12: 13-17)

Khi ọ y, ngọ ọ i ta sai mọ y ngọ ọ i thuọ c nhóm biọ t phái và đọ ng Hêrôđê đọ n Chúa Giêsu đọ ọ p mọ u biọ t ọ i Ngọ ọ i trong ọ i nói. Họ đọ n thọ a Ngọ ọ i rọ ng: "Thọ a Thọ y, chúng tôi biọ t Thọ y là ngọ ọ i chân thọ t không vọ n ọ ai, vì Thọ y chọ ng xem điọ n mọ o, nhọ ng giọ ng đọ y đọ ng ọ i Thiên Chúa cách rọ t ngay thọ ng. Vọ y chúng tôi có nên nọ p thuọ cho Cêsarê không? Chúng tôi phọ i nọ p hay là không?". Nhọ ng Ngọ ọ i biọ t họ giọ hình, nên bọ o rọ ng: "Sao các ngọ ọ i ọ i thọ Ta? Hãy đọ a Ta xem mọ t đọ ng tiọ n". Họ đọ a cho Ngọ ọ i mọ t đọ ng tiọ n và Ngọ ọ i họ i: "Hình và ký hiọ u này là cọ a ai?". Họ thọ a: "Cọ a Cêsarê". Ngọ ọ i liọ n bọ o họ : "Vọ y thì cọ a Cêsarê, hãy trọ cho Cêsarê, cọ a Thiên Chúa, hãy trọ cho Thiên Chúa". Và họ rọ t đọ i kinh ngọ c vọ Ngọ ọ i.

TÔI ẶN-NHAI VÀ NUỌ T Ọ I CHÚA

Đọ n Tin Mọ ng hôm nay cho chúng ta thọ y, nhọ ng ngọ ọ i thuọ c phái Pharisiêu và phái Hêrôđê đọ n gọ p Chúa Giêsu, họ u chọ t vọ n và gài bọ y đọ bọ t Ngọ ọ i. Kọ ra, cái bọ y mà họ giăng ra cũng ọ i họ i thọ t! Vì ọ , nọ u Chúa Giêsu nói "có" thì cũng mọ c bọ y, mà nói "không" thì ọ i càng bọ sọ p nọ ng nọ a. Nọ u nói có, thì họ sọ cho là Chúa Giêsu theo đọ quọ c, phọ n ọ i dân tọ c Do Thái; còn nọ u nói không, thì Ngọ ọ i sọ phọ m ngay mọ t tọ i chính trọ : không phọ c quyọ n hoàng đọ La Mã.

Tuy nhiên, chúng ta thọ y câu trọ ọ i cọ a Chúa Giêsu đã làm cho họ họ t sọ c ngọ c nhiên vọ Ngọ ọ i. Câu trọ ọ i cọ a Chúa chọ ng nhọ ng không làm cho Ngọ ọ i mọ c bọ y họ giăng, mà trái ọ i, còn làm cho họ sáng mọ t ra. Thọ t đú ng "gọ y ông ọ i đọ p ọ ng ông" là thọ ! Chúa Giêsu đã đọ y cho họ mọ t nguyên tọ c căn bọ n rọ ng: "Cọ a Caesar, trọ vọ Caesar; cọ a Thiên Chúa, trọ vọ Thiên Chúa". Tuy nhiên, thọ c tọ thì họ là nhọ ng ngọ ọ i biọ t trọ thuọ cho Caesar, nhọ ng chọ ng nhọ ng không làm đọ và đú ng bọ n phọ n vọ i Thiên Chúa, mà còn tìm cách chiọ m đọ t cọ a "Ông chọ " nọ a.

Câu chuyện trong đọ n Tin Mọ ng hôm nay xọ y ra sau đọ ngôn "Nhọ ng tá đọ n sát nhân". Vọ n nhỏ thuọ c vọ ông chọ là Thiên Chúa, nhọ ng tá đọ n là các nhà họ u trách tôn giáo Israel đã không trọ hoa lọ i lọ i cho ông chọ là Thiên Chúa, mà còn muọ n chiọ m làm cọ a riêng mình và đang tâm giọ t cọ ngọ i con yêu đọ u cọ a ông chọ . Đó là mọ t hình thọ c lọ i đọ ng tôn giáo cho mọ c đích riêng cọ a mình. Ngày nay, ngọ i Công Giáo cũng nhọ ngọ i ngoài Công Giáo cũng có thọ lọ i đọ ng tôn giáo đọ i nhiọ u hình thọ c vì mọ c đích riêng cọ a mình. Đọ n cọ , tôi cúng mọ t sọ tiọ n lọ n vào viọ c xây cọ t nhà thọ đọ đọ c ghi tên vào sọ vàng; hay, tôi rọ t siêng năng đọ o đọ c, nhọ ng họ ai đọ ng đọ n tọ á cọ a tôi là tôi liọ n nọ i đọ a lên ngay. Đó là nhọ ng hình thọ c lọ i đọ ng tôn giáo cách tinh vi đọ đọ a mình lên, tuy chọ có thọ là vô tình.

Ta có thọ tọ bọ o: ngọ i Do Thái đã lọ a Chúa Giêsu đọ cho Ngọ i sọ p bọ y, phọ n tôi, tôi có lọ a ai đọ u! Có chọ : nói đọ i là lọ a đọ o; sọ ng giọ hình là lọ a đọ o; bán đọ đọ m là lọ a đọ o. Thọ gian thọ ng nói: "bọ ngoài thọ n thọ t nói cọ i, bên trong nham hiọ m giọ t ngọ i không dao"; hay "miọ ng thì nam mô, mà bọ ng thì lọ i mọ t bọ dao gọ m". Nhọ ng hình thọ c giọ đọ i, lọ a đọ o y xọ y ra thọ ng xuyên trong xã họ i hôm nay. Vì thọ , là ngọ i Công Giáo, chúng ta hãy nhọ lọ i Chúa Giêsu đã đọ y chúng ta rọ ng: "có thì nói có, không thì nói không, thêm bọ t vào là do ma quọ " (Mt 5, 37).

Lọ y Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhọ rọ ng, "cọ a Caesar, trọ vọ Caesar; cọ a Thiên Chúa, trọ vọ Thiên Chúa". Trọ cho Caesar nghĩa là trọ cho trọ n thọ nhọ ng gọ thuọ c trọ n thọ : danh vọ ng, quyọ n lọ c, họ n thù; trọ cho Thiên Chúa nhọ ng gọ thuọ c Thiên Chúa, nghĩa là biọ t đọ cho Chúa làm chọ cuọ c sọ ng, đọ Chúa hiọ n đọ n trong mọ i sinh hoọ t thọ ng ngày, đọ Thiên Chúa là tọ t cọ đọ i vọ i chúng con. ọ c gì xuyên qua nhọ ng thọ c tọ i trọ n gian, chúng con luôn biọ t tìm kiọ m và xây đọ ng nhọ ng giá trọ Nọ c Trọ i, đọ ng thọ i luôn biọ t tìm vinh danh Chúa trong mọ i sọ . Amen.

GKGD Giáo Phọ n Phú Cọ ng

Kính chuyọ n:

Họ ng
